

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. ส่งเกษตร: ความหวังหลังปีใหม่ไทย	แนวหน้า
๒. เกาะข่าวเกษตร	เดลินิวส์
๓. สักรมวิชาการฯตรวจปุ๋ยทั่วประเทศ โยนหินลดราคารอง ๑๐๐ - ๒๐๐บาท	โพสต์ทูเดย์
๔. สศก.คาดผลผลิตทุเรียนเพิ่ม ยันส่งออกยังรุ่ง - ราคาไม่ร่วง	แนวหน้า
๕. เปิดโรดแมปปล้ำหนี้เกษตรกร ทางสูญ ๒.๖ หมื่นราย ๔.๕ พันล้านภายในก.ย.	แนวหน้า
๖. เมืองเลยตีวเข้มชาวไร่มันเพิ่มผลผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีสาริตผ่านแปลงเรียนรู้	เดลินิวส์
๗. หนี้เกษตรกรของกองทุนจัดรูปน้อยมาก	เดลินิวส์
๘. ทส.วางแผนรับซื้อผลผลิตการเกษตรลดหมอกควัน	ไทยรัฐ
๙. หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน: สร้างความมั่นคงเกลือทะเลไทย	ไทยรัฐ
๑๐. ตีปีบชวนเกษตรกรประกันนาข้าว รัฐใจป่าอุดหนุนเกินครึ่ง - ตั้งเป้าเข้าร่วม ๑.๕ ล้านไร่	ข่าวสด
๑๑. สรุปภาวะสินค้าเกษตรวันที่ ๖ - ๑๐ เม.ย. ๕๘	กรุงเทพธุรกิจ



ความหวังหลังปีใหม่ไทย

ขณะที่กำลังเขียนต้นฉบับอยู่เวลานี้ บรรยากาศทั่วประเทศไทยกำลังสนุกสนานบานล่ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ผู้คนโดยเฉพาะเกษตรกรในชนบท ต่างเป็นเวลาที่ได้สัมผัสทุกขั้วลิ้มรส มีความสุขอยู่กับครอบครัวที่กลับมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตา คนเฒ่าคนแก่ยิ้มขึ้น ที่ได้เห็นหน้าลูกหลานที่จากไกลไปทำงานต่างถิ่น ได้กลับคืนสู่สายคามอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น ทั้งยังเป็นโอกาสที่ลูกหลานมาแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูในโอกาสวันผู้สูงอายุ...เป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าต่างเฝ้ารอคอยกันมาตลอดทั้งปี

เทศกาลแห่งความสุข ความอบอุ่นแบบนี้ ย่อมเป็นธรรมดาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากใหมันอยู่ยั้งยืนยาว ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ต้องกลับไปเจอช่วงเวลาทุกข์ลำเค็ญในชีวิต โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่ชาวนาซึ่งที่ผ่านมาต้องเผชิญภาวะแสนเข็ญมาช้านาน ขายข้าว ขายพืชผลผลิตการเกษตรไม่ได้ราคา ซ้ำถูกภัยธรรมชาติกระหน่ำซ้ำเติม ฝนแล้ง นาล่ม หนี้สินถ้น ท่วมหัว ฯลฯ สารพัดความทุกข์ที่แสนขื่นขม

เอาเถิดไหน ๆ ก็อยู่ในบรรยากาศที่ทุกคนอยากจะสัมผัสทุกขั้วลิ้มรส อยากเหลือ แต่ความสุข และได้มีความหวังใหม่ๆ ว่า หลังสงกรานต์ ปีใหม่ไทยปีนี้แล้ว อะไรต่ออะไรในชีวิต น่าจะดีขึ้น โดยเฉพาะชีวิตชาวไร่ชาวนาคนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ซึ่งต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐ

จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมเลยคิดว่า น่าจะลองดู ช่วงนี้มีข่าวอะไรพอจะเรียกว่าเป็นข่าวดี ที่เอมารายงานตรงนี้ เพื่อพอที่จะสร้างความรู้สึกดีๆ ให้เป็นความหวังกับพี่น้องเกษตรกรของไทยได้บ้าง

เริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตร ซึ่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)เลิศศักดิ์ วีระระกูลไพบูลย์ ให้ข่าวถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ของปี 2558 แม้พบว่า มีการหดตัว 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง แต่ก็พอมีข่าวดีเล็กๆ ว่า ราคาสินค้าเกษตรช่วงเดือนก.พ.มีการเพิ่มขึ้น 3.92% โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน แต่เหตุผลก็เป็นเพราะว่า มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราที่เลวร้ายต่อเนื่องมานาน ก็มีข่าวที่น่าจะมีผลบวกทางจิตวิทยาได้บ้างเล็กน้อย ก็ขอรายงานไว้ด้วย คือ ผลจากการที่นายคณิศร งามเดวเพ็ญ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย เดินทางมาเยือนไทย ครั้งประวัติศาสตร์ ได้ตกลงจะซื้อยางพาราไทย 80,000 ตัน ในปีหน้าหรือเพิ่มขึ้น 4 เท่า จากการสั่งซื้อในปีนี้ เพื่อนำไปผลิตยางรถยนต์ ถือเป็นความช่วยเหลือระยะยาวที่สนับสนุนของไทย... รอดูจะมีผลต่อราคาขายได้บ้างสักแค่ไหน

มาอีกข่าวหนึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร-ไอพาร พิทักษ์ ระบุถึงความคืบหน้าโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง หรือโครงการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพหน้าแล้ง ตำบลละไม่เกิน 1 ล้านบาท ช่วย 3,051 ตำบลทั่วประเทศ ตอนนี้กระทรวงเกษตรฯได้เห็นชอบผ่านโครงการที่ขอเงินมาแล้ว 6,596 โครงการ วงเงินรวม 3,004 ล้านบาท คิดเป็น 98.47% มีครัวเรือนที่จะได้ประโยชน์กว่า 2.6 ล้านครัวเรือน กำลังเร่งปล่อยงบฯที่ได้รับอนุมัติ

แล้วเพื่อให้ถึงมือชุมชนโดยเร็ว

ถือเป็นโครงการที่คงช่วยให้มีเงินสะพัดขึ้นบ้างในพื้นที่ชนบทที่ประสบภัยแล้ง แม้ที่ผ่านมายังดูล่าช้าอยู่บ้างก็ตาม

ส่วนข่าวที่คณะรัฐมนตรีให้การเห็นชอบเมื่อสิ้นเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการ“ล้างหนี้เกษตรกร” ตามข้อเสนอกระทรวงเกษตรฯก็เริ่มทยอยดำเนินการแล้ว ไปจนถึง 31 มี.ค.2559 ในการช่วยเกษตรกรรายย่อย 3 กลุ่ม จำนวน 8.18 แสนราย รวมหนี้สิน 1.16 แสนล้านบาท โดยกลุ่มที่ 1 จะได้รับการ“ปลดหนี้” เพราะไม่มีศักยภาพที่จะชำระหนี้ได้รวม 2.8 หมื่นราย มูลหนี้ 4,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 จะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ รวม 3-4 แสนราย มูลหนี้ 4.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งร.ก.ส. จะปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้น 3 ปี แต่ยังคงชำระดอกเบี้ยปกติ จากนั้นเริ่มชำระเงินต้นให้หมดใน 10 ปี และ ร.ก.ส.จะให้กู้เพิ่มไม่เกินรายละ 5 หมื่นบาท เพื่อใช้ประกอบอาชีพ และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เช่น จากนโยบายงดทำนาปรัง และราคาขายที่ลดลง รวม 4.5 แสนราย มูลหนี้ 6.4 หมื่นล้าน แต่ยังมีศักยภาพอยู่ ร.ก.ส.ก็จะขยายการชำระหนี้ออกไปตามศักยภาพของแต่ละราย โดยไม่คิดเบี้ยปรับ และยังจัดสรรเงินกู้เพิ่มให้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท รวม 3.5 หมื่นล้านบาท

เหล่านี้คงพอเป็นข่าวดีอยู่บ้าง สำหรับชีวิตเกษตรกรหลังสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้ แต่จะดีได้แค่ไหน คงต้องขึ้นกับศักยภาพการทำงาน of กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...ก็ขออย่าให้เกษตรกรต้องผิดหวังซ้ำซาก เหมือนที่ผ่านมาอีก

สาโรช บุญแสง



เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘....**○ กรมประมง ร่วม** กับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมง เพื่อให้ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ บ้านเขาตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางวรรณวิมล สุขประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดร.วรินทร์ ธนาสมหวัง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมประมง นางสาวฉวีวรรณ อนันตกิจไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชาวประมงในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก....**○ คณะผู้ตรวจประเมินจาก** สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าพบ นายสรรเสริญ อัจจุคนานัส เลขาธิการ ศ.ป.ก. เพื่อขอทราบ นโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการบริหาร หน่วยรับรองของศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) และติดตามระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO 17065 ณ ห้องประชุมจาริน อัคระไวยชิน ศ.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน...**○ นายอภิสิทธิ์** สังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าผลไม้ ระหว่างขบวนการสหกรณ์กับบริษัท Shanghai Urban LiFe Enterprise Development จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายปริญญา เท่งสมภัติ และ นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันก่อน...**○ นายคณิต ลิขิต** วิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะ พร้อมด้วยข้าราชการชุดที่ปรึกษาด้านการเกษตรประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมศึกษาศักยภาพการค้าสินค้าเกษตรไทย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ท่าเรือคานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อวันก่อน...**○ “กิด ทางไทย”**

สั่งกรมวิชาการฯ ตรวจสอบปุ๋ยทั่วประเทศ 'โยนหิน'ลดราคาลง 100-200 บาท

สั่งกรมวิชาการฯ ตรวจสอบปุ๋ยทั่วประเทศ ส่งสัญญาณ
ควรลดราคาลง 100-200 บาท/ถุง

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้
สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรออกตรวจ
สอบตลาดปุ๋ยเคมีทั่วประเทศ เพื่อรองรับ
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 และป้องกัน
ปัญหาปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ
โดยเฉพาะที่วางจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์
การเกษตร ร้านค้าทั่วไป รวมไปถึงให้
พิจารณาตุลาการปุ๋ยที่จำหน่ายด้วยว่าได้
มีการปรับลดราคาลงไปตามที่กระทรวง
พาณิชย์ได้ตกลงกับผู้ประกอบการค้าปุ๋ย
แล้วหรือไม่

“ตอนนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรใช้ปุ๋ย
มาก และปุ๋ยถือเป็นต้นทุนเกือบ 50%

ของการเพาะปลูก หากได้ปุ๋ยปลอม
เกษตรกรจะต้องใช้เงินเพื่อซื้อปุ๋ยเพิ่ม
ขึ้น จึงสั่งให้ตรวจสอบทั่วประเทศ” นาย
ปิติพงศ์ กล่าว

นอกจากนี้ ได้ให้กรมวิชาการเกษตร
เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพืชตัดต่อ
พันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ในมะละกอว่า ข้อ
เท็จจริงเป็นอย่างไร เนื่องจากมีการพูดกัน
หลายเรื่องมาก จึงขอให้เร่งตรวจสอบและ
รายงานมาโดยด่วน เพราะไทยยังไม่อนุญาต
ให้ปลูกพืชจีเอ็มโอ เนื่องจากยังไม่มีความ
ชัดเจนด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

นางจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
กล่าวว่า สศก.เห็นว่าราคาดุ๋ยควรจะมี
การปรับลงไม่น้อยกว่า 100-200 บาท/
ถุง ขนาด 50 กก. เนื่องจากราคาน้ำมัน

ลดลงกว่า 50% จากปลายปีที่ผ่านมา จึง
ต้องการให้สะท้อนราคาที่แท้จริง แต่ที่
ผ่านมามีราคาลงเพียง 50 บาท/ถุง
เท่านั้น จึงเห็นว่าสมาคมผู้ค้าปุ๋ยและ
ธุรกิจเกษตรไทย ควรจะมีการทบทวน
ราคา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดู
เพาะปลูกที่แท้จริง แม้ว่าก่อนหน้านี้
กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญสมาคมผู้ค้า
ปุ๋ยฯ มาหารือ และจะลดราคาลง 50-100
บาท แต่ สศก.เห็นว่าน่าจะลดลงได้อีก

ขณะเดียวกัน สศก.จะทำการประเมิน
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ
เกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัย
แล้ง หรือโครงการตำบลละ 1 ล้านบาท
ว่าได้ส่งผลกระทบต่อพัฒนารายได้เกษตรกร
เท่าไร โดยจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน
มิ.ย. 2558

สศก.คาดผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นส่งอ็อกยังรุ่ง-ราคาไม่ร่วง

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม จะเป็นช่วงฤดูผลผลิตไม้ผล ๑ ชนิด ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ททยออกสู่ตลาด โดยคาดว่า ทุเรียนจะให้ผลผลิต ๑79,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 47,261 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 7.48% แม้ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการใส่ใจดูแลคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องราคาเนื่องจากทุเรียนเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและอินโดนีเซีย มีความต้องการในปริมาณมาก ส่วนลำไย เงาะ มังคุด ลองกองนั้น ผลผลิตค่อนข้างทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มีแต่ลิ้นจี่ ที่ให้ผลผลิตลดลงเหลือ 59,912 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว ๑,648 ตัน คิดเป็น 13.87% เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ไม้หนาวเย็นยาวนาน ทำให้ลิ้นจี่ออกดอกน้อยลง ส่งผลให้ผลผลิตลดลงด้วย

เมื่อเปรียบเทียบเรื่องราที่เกษตรกรขายได้ คาดว่าเกษตรกรน่าจะขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้น เนื่องด้วยที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้มีโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ควบคู่กับมีระบบการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ปลูกไม้ผลต่างๆ ทำให้มีระบบการจัดการผลผลิตที่ดี เช่น มีการดูแลตกแต่งกิ่ง การคัดแยกเกรดผลไม้ ควบคุมคุณภาพ ทำให้ได้ราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ เชื่อว่าปีนี้อาจจะไม่ต้องใช้เงินจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เข้าไปแทรกแซงราคาผลผลิตเหมือนปีผ่านๆ มา แต่น่าจะนำเงินไปช่วยสนับสนุนเกษตรกรในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

เปิดโรดแมปล้างหนี้เกษตรกร

แทงสูญ 2.6 หมื่นราย 4.5 พันล้านบาทในก.ย.

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นสูญในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของเกษตรกรกับโครงการภาครัฐ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเกษตรในภาพรวม จึงจำเป็นต้องช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้สูงขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และเสริมสร้างให้สามารถ

ประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจำหน่ายหนี้สินเป็นสูญ 12 แหล่ง เงินในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีจำนวนเกษตรกร 28,742 ราย และองค์กรเกษตรกร 1,028 แห่ง รวมเป็นเงิน จำนวน 4,556 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 จากมูลหนี้ทั้งหมด 12,000 ล้านบาท

นายปีติพงศ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำโรดแมป (Road Map) การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรฯ ตลอดเดือนเมษายน-กันยายน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม จะนัดประชุมคณะกรรมการและชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

การสำรวจภาวะหนี้ โดยจำแนกตามกลุ่มหลักเกณฑ์ 10 ข้อ เดือนมิถุนายน-สิงหาคม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอจำหน่ายหนี้สูญ โดยกรณีมีระเบียบรองรับในการจำหน่ายหนี้สูญของกองทุนให้



ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

เสนอคณะกรรมการกองทุน/เงินทุนที่รับผิดชอบจำหน่ายหนี้สูญ ส่วนกรณีไม่มีระเบียบรองรับในการจำหน่ายหนี้สูญของกองทุน หรือมีแต่ไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 10 ข้อ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกรแห่งชาติ (กบส.) พิจารณาจำหน่ายหนี้สูญ และช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จะดำเนินการจำหน่ายหนี้ตามที่คณะกรรมการกองทุน/เงินทุน/กบส.เห็นชอบ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกองทุน/เงินทุนพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจ และสรุปรายงานผลโครงการโดยตลอดการดำเนินงานดังกล่าวจะนัดประชุมคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นระยะทุกเดือน

“สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรทั้งระบบ ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศ (TDRI) คาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2558 หลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมจัดทำแผนการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ตลอดทั้งส่งเสริมให้ประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน”นายปีติพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ การจำหน่ายหนี้เป็นสูญของกองทุนหรือเงินทุนในกระทรวงเกษตรฯ ให้ปฏิบัติสำหรับหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหนี้เป็นสูญ แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้ 1. กรณีโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จ 2. กรณีประสบภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ 3. ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใด 4. หนี้ขาดอายุความ 5. หนี้ค้างชำระเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป 6. หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินเพื่อดำเนินการบังคับคดีได้ 7. เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาดูไม่พบหรือละทิ้งถิ่นที่อยู่ 8. เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินพิการ ทูพลาภาพ วิกฤตชีวิต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 9. ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อยหรือไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ และ 10. หนี้สินของเกษตรกรผู้กู้ยืมเงินมาจำนวนต้นเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งจากการดำเนินการฟ้องร้องจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย

โดยการจำหน่ายหนี้สูญตามมติดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และภายหลังการจำหน่ายหนี้เป็นสูญแล้ว จะทำการพิจารณาทบทวนบทบาทของกองทุนหรือเงินทุนแต่ละแห่งต่อไป

เมืองเลยดีวเข้มชาวไร่มันเพิ่มผลผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีสาริตผ่านแปลงเรียนรู้

ที่ลานอเนกประสงค์ บ้านโป่ง หมู่ ๘ มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ มี จากต่างประเทศจะเข้ามาแข่งขันกับประเทศ
ค.นาแวม อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันก่อน นาย ผลผลิตรวม ๑.๒ ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ ไทยมากขึ้นส่งผลกระทบต่อรายได้และความ
วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ. เป็นประธานพิธีเปิด ๓.๒ ตัน คาดว่ามีรายได้เข้าสู่จังหวัดมากกว่า เป็นอยู่ของเกษตรกรที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
งานวันสาริตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน ๒,๗๘๐ ล้านบาท ปัจจุบันมีสภาพการผลิตที่ ทั้งนี้ จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิ
สำปะหลังปี ๕๘ โดยมีชาวไร่มันสำปะหลังจาก ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าผลผลิตเฉลี่ย ภาพการผลิตพืชตามแนวทางการบริหารจัดการ
๗ อำเภอร่วมงานจำนวนมาก ทั้งประเทศ ๓.๕ ตันต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตสูง พื้นที่การเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ค้ำ นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตร และมักประสบภัยธรรมชาติเป็นประจำประกอบ ผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่เหมาะสมมากและ
จังหวัดเลย กล่าวว่า มันสำปะหลังเป็นพืช กับประเทศไทยเข้าสู่ข้อตกลงเขตการค้าเสรีใน เหมาะสมปานกลาง (S1,S2) ดำเนินการใน
เศรษฐกิจหลักที่สำคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดเลย กลุ่มประเทศอาเซียน ทำให้มีโอกาสที่สินค้า พื้นที่ ๗ อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.วังสะพุง

อ.ท่าลี่ อ.เชียงคาน อ.นาด้วง อ.ภูหลวง และ
อ.เอราวัณ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
มันสำปะหลังทั้งระบบตั้งแต่เตรียมดิน การ
เตรียมพันธุ์ การปลูก การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ในการ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว สาริตวิธี
ผ่านแปลงเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง ให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด.

หนี้เกษตรกรของกองทุนจัดรูปน้อยมาก

22 นายสมใจ นาควารี หัวหน้าฝ่ายกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรีที่ให้ยกหนี้เกษตรกร 8,558 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 4,000 ล้านบาท และหนี้กองทุนต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,558 ล้านบาทนั้น เป็นส่วนของหนี้กองทุนจัดรูปที่ดินเพียง 36 ล้านบาท เท่านั้น

“โดยปกติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน สามารถยกเลิกส่วนที่เป็นดอกเบี้ยได้ แต่เมื่อต้องยกเลิกหนี้ที่เป็นเงินต้นต้องอาศัยมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น”

นายสมใจ กล่าวว่า เกษตรกรลูกหนี้ของกองทุนจัดรูปที่ดินนับแต่ดำเนินการมีประมาณ 300,000 ราย แต่เป็นหนี้มีปัญหาเพียง 3,000 ราย หรือประมาณ 1% ส่วนหนึ่งเป็น

ปัญหาจากการติดตามหนี้ ซึ่งเดิมมีการออกใบแจ้งเตือนจากธนาคารที่รับชำระหนี้เพียงครั้งเดียว ต่อมากองทุนจัดรูปที่ดินได้ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่เพิ่มเติม โดยมอบหมายให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบติดตามเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ก่อนถึงงวดชำระ ออกใบแจ้งเตือน และติดตามถึงบ้าน นอกจากติดตามหนี้ได้ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้กองทุนฯ ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

“เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กองทุนฯ มักมีหนี้นอกระบบ เนื่องจากความจำเป็นในการใช้เงิน เช่น ส่งลูกเรียน ซื้อหาปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช พอถึงกำหนดชำระก็เลือกชำระหนี้นอกระบบก่อน เพราะอัตราดอกเบี้ยแพงมาก แต่โดยทั่วไปเกษตรกรในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาการชำระหนี้” นายสมใจ กล่าว.

ทส.วางแผนรับมือซื้อผลผลิตการเกษตรล้นนอกคัน

12 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการจัดการเศษวัสดุ เช่น การไถกลับ เปิดเผยว่า ได้ประชุมการวางมาตรการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า กรณี นำไปเป็นพลังงานชีวมวลหรือปุ๋ยอินทรีย์เป็นต้น การลดการเผาเศษวัสดุจากการเกษตร โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ โดยในเดือน พ.ค.นี้จะสรุปผลการดำเนินงาน และภูมิสารสนเทศ สรุปพื้นที่เผาไหม้จากดาวเทียม 9 จังหวัดภาคเหนือ ให้ชัดเจน จากนั้นในเดือน มิ.ย.นี้จะต้องวางแผน และจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

เมื่อถามว่าผู้ประกอบการใช้มาตรการ ไม่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากการ บุกรุกป่าหรือทำลายสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ พล.อ. ดาว์พงษ์กล่าวว่า ในอนาคตหากระบบดังกล่าว มีการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว อาจใช้ มาตรการไม่รับซื้อผลผลิตได้



สร้างความมั่นคง...เกลือทะเลไทย

ช่วงแห่งคาบเวลา...มีนาคมถึงพฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นช่วง ภูมิอากาศอำนวยต่อการผลิตเกลือทะเลดีที่สุดในปี ผลผลิตจะได้ปริมาณดีกว่าฤดูอื่นๆ ๓ ถึง 4 เท่า...

ขณะนี้...ปริมาณจึงถดถอยลง อุปทานส่วนเกินพอค้าคนกลางจึงลดราคาให้ลดต่ำลง จากปกติทั่วๆไปเกี่ยวหนึ่ง ๕๐๐ ถึง 1,๐๐๐ บาท...

เพื่อลด ปัญหาอันเกิดขึ้นเป็นวัฏจักร...เมื่อปี 2554 คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบให้การทำเกลือทะเลเป็น "เกษตรกรรม" โดยให้ผู้ทำนาเกลือเป็น "เกษตรกร" ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม ๓ จังหวัด คือสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี (...มีพื้นที่นาเกลือ ๕๓,๓๐๐ ไร่ มีปริมาณผลผลิตเกลือ ๕๕,๐๐๐ เกวียน...)

...ผลผลิตเกลือทะเลจึงถูกรับรองให้เป็นสินค้าเกษตร อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

ซึ่ง...เกษตรกรผู้ผลิตเกลือทะเลจึงได้เข้าเป็นสมาชิกสังกัด สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม และ กลุ่มเกษตรกรนาเกลือบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนาเกลือใน ๓ จังหวัดได้นำเสนอโครงการสร้างระบบการผลิต และการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการ ยกระดับราคาให้ยั่งยืน โดยมีแนวความคิดตั้งสมมติฐานว่า

"...หากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ จะสามารถยกระดับการผลิตเกลือให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถวางระบบราคาในระดับที่เป็นธรรม..."

กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงรับหน้าเสื่อเป็นโตโมใหญ่ ล้วงกระเป๋าเอาเงินจาก กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ๕๒.๕ ล้านบาท มา ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกลือทะเลกู้ระยะเวลา ๕ ปี เป็นทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย...โดยสิ้นศูรรอบปีในเดือนสิงหาคมของทุกปี...

ตามแผนปฏิบัติ...คาดว่าจะสามารถยกระดับราคาเกลือทะเลเฉลี่ยของปริมาณเกลือทั้งระบบ 1๐1.728 เกวียน อยู่เกี่ยวละ 2,5๐๐ บาท ทำให้มีรายได้เพิ่มจากเบื้องต้นเกี่ยวละ ๕๐๐ บาท ซึ่งจะทำให้เกษตรกรนาเกลือมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕๐.๘๖4 ล้านบาท (เฉลี่ยแล้วครอบครัวละประมาณ 172,42๐ บาท)...

ปีนี้...เป็นปีแรกในการดำเนินโครงการ ออกหัวหรือออกก้อย... สิงหาคม 255๑ ถึงจะรู้ผล...!!

ดอกสะแบง

ทีบีบขวนเกษตรกรประกันนาข้าว

รัฐใจป่าอุดหนุนเกินครึ่ง-ตั้งเป้าเข้าร่วม 1.5 ล้านไร่

๒๐๑๕๗

รัฐเร่งตีปี๊บประกันนาข้าวปี 58/59 ตั้งเป้าดึง
ชาวนาเข้าร่วม 1.5 ล้านไร่ จากปีที่แล้วมีเพียง 8 แสน
กว่าไร่ เผยแบ่งพื้นที่เสี่ยงเป็น 5 ระดับ เกษตรกรจ่าย
ระหว่าง 60-100 บาท/ไร่ ที่เหลือรัฐช่วยอุดหนุน
แก้ปัญหาภัยธรรมชาติ-โรคระบาด

๒๐๑๕๗

รายงานข่าวจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เปิดเผยถึงความ
คืบหน้าเรื่องการทำประกันภัยนาข้าว ว่าได้ประชุมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ที่ประชุมได้ข้อสรุปแนวทางการประกันภัยนาข้าว
ฤดูกาลผลิตปี 58/59 และเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆ นี้ โดยตั้งเป้าหมายให้
สามารถเริ่มขายประกันได้ก่อนเดือนพ.ค. นี้ เพราะเป็น
ช่วงก่อนฤดูกาลเพาะปลูก

“เบื้องต้นคาดว่าจะยังคงใช้รูปแบบเดิมคือการแบ่งพื้นที่
เสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงต่ำที่สุดคิดค่าเบี้ยประกัน
ถัวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์อยู่ที่ 129.47 บาท/
ไร่, พื้นที่เสี่ยงต่ำมากค่าเบี้ยอยู่ที่ 247.17 บาท/ไร่, พื้นที่เสี่ยง
ต่ำอยู่ที่ 376.64 บาท/ไร่, พื้นที่เสี่ยงปานกลางอยู่ที่ 472.94

บาท/ไร่ และพื้นที่เสี่ยงสูง อยู่ที่ 510.39 บาท/ไร่ ตามลำดับ”
เกษตรกรจะจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราเพียง 60 บาท/ไร่
70 บาท/ไร่ 80 บาท/ไร่ 90 บาท/ไร่ และ 100 บาท/ไร่
ที่เหลือรัฐจะเป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรใน
อัตรา 69.47 บาท/ไร่ 177.17 บาท/ไร่/296.64 บาท/ไร่
382.94 บาท/ไร่ และ 410.39 บาท/ไร่ ตามลำดับ

สำหรับค่าเบี้ยปีใหม่คาดว่าจะถูกลงจากปีก่อนราว 5%
ส่วนการคุ้มครองความเสียหายคาดว่าจะจ่ายเงินชดเชย
ใกล้เคียงกับอัตราเดิมโดยภัยที่เกิดจาก น้ำท่วม ภัยแล้งหรือ
ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บและไฟไหม้
จะได้รับชดเชย 1,111 บาทต่อไร่ ยกเว้นศัตรูพืชและ
โรคระบาด ได้รับการชดเชย 555 บาทต่อไร่

ทั้งนี้เป้าหมายการทำประกันนาข้าวปีนี้จะคงไว้ที่ ระดับ
เดียวกับปีก่อน คาดว่าจะมีคนเข้าร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่
ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก เพราะมี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 54,200 ราย คิดเป็นพื้นที่
ปลูกนาข้าวกว่า 8.12 แสนไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง
54.28% ของเป้าหมาย อย่างไรก็ตามเชื่อว่ายอดการทำ
ประกันภัยนาข้าวของปีนี้จะสูงกว่าปีก่อน เพราะสามารถ
เปิดให้ซื้อประกันได้เร็วกว่าปีก่อน เนื่องจากไม่มีปัญหา
การเมืองทำให้เกิดปัญหาและความล่าช้า

สรุปภาวะสินค้าเกษตรวันที่ 6-10 เม.ย.2558

สรุปภาวะเกษตร

● บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล้นตลาดนี้เมื่ออย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในท้องตลาดมีมาก เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ลดลงจากล้นตลาดที่ผ่านมา จากหาลบละ 579 บาท เป็นหาลบละ 576 บาท

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าซีคาโก ประจำวันที่ 9 เม.ย.2558 รอบส่งมอบเดือนพ.ค. ราคาอยู่ที่หาลบละ 378.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากสต็อกผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหรัฐมีมากกว่าการเก็บเกี่ยวรอบที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพอากาศมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกในรอบใหม่

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนออ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ในล้นตลาดนี้ปริมาณถั่วเหลืองมีอย่างต่อเนื่อง ด้านความต้องการใช้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 18 บาท

ด้านราคาซื้อขายถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าซีคาโก ประจำวันที่ 9 เม.ย. 2558 รอบส่งมอบเดือนพ.ค. ราคาอยู่ที่ 312.10 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพ.ค. ราคาอยู่ที่ 953.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากสหรัฐมีสภาพอากาศเอื้ออำนวยกับการเพาะปลูก ประกอบกับความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองโดยรวมมีลดลง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นในล้นตลาดนี้ทรงตัว ส่วนปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับล้นตลาดที่ผ่านมา โดยราคาปลาป่นเกรดกึ่ง ทรงตัวที่ราคาโลกกรัมละ 48.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาโลกกรัมละ 45.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาโลกกรัมละ 42.70 บาท

สำหรับปลาป่นเกรดมาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาโลกกรัมละ 42.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไป ราคาโลกกรัมละ 40.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว

สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในล้นตลาดนี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเท่ากับล้นตลาดที่ผ่านมา โดยราคาข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ตันละ 411 ดอลลาร์

ด้านราคาปลายข้าว เอ วัน พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ตันละ 329 ดอลลาร์ ด้านสถานการณ์การสั่งซื้อในประเทศล้นตลาดนี้ ทรงตัว โดยราคาข้าว 100 % ชั้น 2 กระสอบละ 1,210 บาท ด้านปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ราคาอยู่ที่กระสอบละ 960 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาแข็งตัว

ความต้องการบริโภคสุกรในล้นตลาดนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ปริมาณสุกรในท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปรเภทสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแข็งตัว อยู่ที่ กิโลกรัมละ 64-68 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงแข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 61-66 บาท

สำหรับสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว อยู่ที่ราคาตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 64)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาแข็งตัว

สถานการณ์การบริโภคไข่ไก่ในตลาดช่วงล้นตลาดนี้มีมากขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ไทย ด้านปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดมีน้อย เนื่องจากเกษตรกรมีการปลดแม่ไก่ไข่ออกในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คณะหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปจากท้องตลาดล้นตลาดนี้ แข็งตัวอยู่ฟองละ 2.40 บาท

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว